



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๙-๑๐ มูลค่าข่าว ๑๕๒,๓๙.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ภักดีหาญส์อาสา ภาษาฯไทยไปไกล ด้วยวิสัยทัศน์รัก-พัฒนาสู่สากล

เปิดตัว “ดร.ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ” ผู้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารมีอออาซิฟ แดลงนโยบายและใช้วิสัยทัศน์ “สร้างด้วยรัก พัฒนาด้วยใจ นำพาสมาชิก ไทย ก้าวไกลสู่สากล” อ่อน 90 สโมสรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมั่นใจจะพัฒนางานบาสเกตบอลไทยให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา ดร.ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ● อ่านต่อหน้า 10

ภักดีหาญส์

ต่อจากหน้า 9

พร้อมคณะกรรมการบริหาร ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมแถลงนโยบายและใช้วิสัยทัศน์ในการบริหารงานภายใต้สโลแกน “สร้างด้วยรัก พัฒนาด้วยใจ นำพาสมาชิก ไทย ก้าวไกลสู่สากล” ณ สองฝั่งคลองรีสอร์ท เรสเดอรอง นนทบุรี

ดร.ภักดีหาญส์ กล่าวว่า ตนและทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์ รู้จริงถึงปัญหา มีการวางแผนการทำงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีความเป็นมืออาชีพ มั่นใจในการเข้ามาบริหารงานสมาคมฯ ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้วยทัศนคติที่ดี เสริมสร้างทักษะเพื่อพัฒนางานบาสเกตบอลให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้าง

เครือข่ายและโอกาสให้แก่สมาชิก/สมาคมภายใต้นโยบาย PASSION : “สร้างด้วยรัก พัฒนาด้วยใจ นำพาสมาชิก ไทย ก้าวไกลสู่สากล”

“ซึ่งถ้าหากได้รับเลือกมานั่งนายกฯ เราจะเริ่มต้นทำงานทันที โดยเราจะจัดตั้งสภากรรมการสมาคมบาสเกตบอลเพื่อจะให้ตัวแทนสมาคมบาสเกตบอลแต่ละจังหวัดที่ตนจะนำความรู้ความสามารถ และสิ่งที่ขาดไปจากอดีตมาต้องการให้เราได้ช่วยเหลืออะไรบ้าง และจะยกข้อเสียของวงการบาสเกตบอลที่ห่างหายไปนานให้กลับมาเป็นมีอออาซิฟอีกครั้ง ซึ่งผมได้มีแผนเพื่อพัฒนางานบาสเกตบอลไว้ยาว 10 ปี ก็จะแจกจ่ายละเอียดอีกครั้งหากได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ และที่เราสำคัญเรายึดหลักธรรมภิบาลจะดำเนินงานอย่างไรโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงขอเชิญชวนสโมสรสมาชิก ทั้ง 90 ที่มีสิทธิ์มีเสียงพร้อมใจเลือกผม ดร.ภักดีหาญส์ให้เป็นนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมทีมงานทุกคนด้วยครับ” ดร.ภักดีหาญส์ กล่าวปิดท้าย

ซึ่งในงานดังกล่าวยังได้มีการเปิดตัวคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นายโรจนะ กฤษเจริญ อดีตรองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.เนตรพราย วงศ์อุปราชม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซูดิธ จำกัด, พล.ต.ต.พิชิตชัย ศรียานนท์ อดีตผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, รศ.ดร.สุปราณีวี ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทีมงานคุณภาพผู้เชี่ยวชาญในกีฬาบาสเกตบอลอีกคับคั่ง สำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 28 มี.ค.58 ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เวลา 13.30 น.

